



ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง ขอให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ และห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ถูกเอาเปรียบในด้านราคาและปริมาณ หรือค่าบริการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนผู้บริโภคที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำพูน จะไม่ถูกเอาเปรียบในการซื้อขายสินค้าและบริการ จังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูน ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการไว้ที่สินค้าที่จำหน่ายหรือสถานที่ให้บริการ โดยชัดเจนและเปิดเผย ในกรณีการจัดกระเช้าของขวัญ ปีใหม่ ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน ให้แสดงราคาสินค้ารวมทั้งแสดงรายการสินค้า ขนาด น้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุ และราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้าของขวัญฯ รวมทั้งคำภาชนะบรรจุด้วย ทั้งนี้ รายการและราคาของสินค้าดังกล่าว ต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ตั้งแต่ขนาด ๑๖ ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่าและไม่นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพมาจัดลงกระเช้าของขวัญ ชุดไทยธรรม หรือชุดสังฆทาน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. ห้ามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าและบริการ ราคาส่งเกินสมควร หรือมีการกักตุนสินค้าโดยไม่นำสินค้าที่มีไว้เพื่อจำหน่ายออกหรือขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่ายหรือประวิงเวลาการจำหน่ายโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อ่างใกล้ชิด หากพบเห็นผู้กระทำความผิด จะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดและหากประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว พบหรือเห็นการกระทำความผิดตามประกาศฯ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว ให้แจ้งเรื่องไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดลำพูน อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่ ๒๑๘ ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๖ ๒๒๖๗, ๐ ๕๓๕๖ ๑๔๘๔ หรือสายด่วน ๑๕๖๔

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอรธิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน